

## BÁO CÁO

### Thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 (lĩnh vực văn hóa - xã hội)

(Trình Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII)

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định và phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 (lĩnh vực văn hóa - xã hội) trình kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII như sau:

#### I. Về đánh giá kết quả lĩnh vực văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2024

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh đã đánh giá khá đầy đủ và cụ thể những kết quả đạt được trên các lĩnh vực. Ban Văn hóa - Xã hội nhất trí với các nội dung đã nêu; đồng thời bổ sung và đánh giá thêm một số vấn đề sau:

1. Tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của tỉnh; Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, lan tỏa trong quần chúng Nhân dân. Công tác quản lý di tích được tăng cường, chấn chỉnh một số di tích. Công tác truyền thông, quảng bá, thu hút khách du lịch được đẩy mạnh thông qua các sự kiện du lịch trong và ngoài tỉnh.

2. Chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tiếp tục được đẩy mạnh; Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai theo đúng lộ trình. Các kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Giáo dục mũi nhọn tiếp tục đạt kết quả cao<sup>1</sup>. Việc xây dựng xã hội học tập, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo được triển khai tích cực. Kết quả học tập, rèn luyện của 318 sinh viên hoàn cảnh khó khăn đi học đại học, chủ trương gặp mặt tôn vinh các thanh niên, sinh viên tiêu biểu tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng tạo sức lan tỏa lớn.

3. Kịp thời triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tại các địa phương, đơn vị. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất

<sup>1</sup> Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2023-2024 Hà Tĩnh thuộc nhóm 10 tỉnh có số học sinh đạt giải cao nhất cả nước (76 em đạt giải, trong đó 5 giải nhất, 21 giải nhì, 29 giải ba, 21 giải khuyến khích).

lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân, tăng cường công tác giáo dục y đức, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Công tác dân số được quan tâm thực hiện; số sinh con thứ 3 trở lên giảm, tỷ số giới tính khi sinh tăng so với cùng kỳ<sup>2</sup>.

4. Tiếp tục huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực đảm bảo an sinh xã hội; hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho người nghèo, đồng bào vùng dân tộc thiểu số. Quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công<sup>3</sup>; tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ<sup>4</sup>. Hoàn thành chương trình hỗ trợ 1.000 nhà ở của Bộ Công an cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở.

5. Công tác quản lý nhà nước về truyền thông, báo chí, xuất bản được tăng cường, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội; việc cung cấp thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận trong các vụ việc nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm được chú trọng. Công tác xử lý vi phạm được quan tâm, nhất là các hành vi đưa thông tin sai sự thật trên báo chí, xuất bản và thông tin trên mạng xã hội.

## **II. Một số tồn tại, hạn chế**

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản thống nhất với những đánh giá tồn tại, hạn chế Ủy ban nhân dân tỉnh đã nêu trong báo cáo. Đồng thời, nhấn mạnh và bổ sung một số nội dung như sau:

1. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa tuy đã được quan tâm nhưng hiệu quả chưa cao, một số di sản xuống cấp. Các thiết chế văn hóa chưa đồng bộ, thiếu các khu vui chơi giải trí quy mô lớn; Bảo Tàng tỉnh, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh chưa được triển khai xây dựng. Thành tích đội bóng chuyên, bóng đá chưa đáp ứng kì vọng của người hâm mộ. Hoạt động du lịch, dịch vụ còn nhiều khó khăn, thiếu các cơ sở lưu trú; chưa có những sản phẩm du lịch có thương hiệu mang tính cạnh tranh cao; công tác quảng bá, giới thiệu còn chậm đổi mới.

2. Công tác phát triển các trường mầm non, phổ thông ngoài công lập trên địa bàn các huyện đang còn gặp nhiều khó khăn; việc mua sắm bổ sung thiết bị dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 tuy cử tri đã kiến nghị nhiều nhưng đến nay vẫn chưa được cung ứng kịp thời; quy định về phân luồng học sinh còn bất cập so với thực tiễn, thường xuyên phải điều chỉnh. Công tác giáo

<sup>2</sup> Ước đạt 110,97 bé trai/100 bé gái, tăng 2,92%.

<sup>3</sup> Chi trả trên 475 tỷ đồng cho gần 40.000 lượt đối tượng người có công.

<sup>4</sup> 6 tháng đầu năm hoàn thành 227 nhà kiên cố và 80 nhà hỗ trợ của Bộ Công an; đến nay đã huy động xã hội hóa gần 667 tỷ đồng xây dựng 105 nhà văn hóa cộng đồng và gần 8.000 nhà kiên cố; hoàn thành chương trình hỗ trợ 1.000 nhà ở của Bộ Công an cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở.

dục kỹ năng sống cho trẻ em, học sinh; hỗ trợ, tư vấn tâm lý, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, học sinh chưa thực sự hiệu quả.

3. Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các bệnh viện, trung tâm y tế công lập nhìn chung còn gặp nhiều khó khăn; chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo trong lĩnh vực y tế đã phát huy hiệu quả nhất định nhưng một số đơn vị vẫn khó khăn trong việc tuyển dụng bác sĩ chính quy như Bệnh viện Phổi, Bệnh viện sức khỏe tâm thần...; cơ sở vật chất, thiết bị y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến tỉnh đến xã nhìn chung còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu.

4. Việc tuyển dụng lao động còn gặp khó khăn, nhu cầu tuyển dụng lớn trong khi số lượng tuyển dụng được rất thấp (gồm cả lao động phổ thông, lao động kỹ thuật và lao động quản lý, giám sát)<sup>5</sup>; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ yếu đào tạo theo năng lực, chưa chú trọng đào tạo nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp. Việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí của cơ sở giáo dục nghề nghiệp chậm, gây khó khăn cho đơn vị trong hoạt động. Việc cấp phát quà hiện vật tri ân người có công với cách mạng tại các dịp lễ tết triển khai còn chậm. Tình trạng trẻ em đuối nước còn xảy ra tại nhiều địa phương nhưng giải pháp khắc phục chưa rõ nét.

5. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền, dư luận xã hội có lúc thiếu kịp thời. Nội dung, phương pháp tuyên truyền chưa đổi mới, chất lượng chưa cao. Tình trạng lừa đảo trên không gian mạng có chiều hướng gia tăng, phức tạp. Vẫn còn tình trạng phóng viên lợi dụng hoạt động báo chí để tư lợi cá nhân<sup>6</sup>. Hạ tầng số chậm được đầu tư, hệ thống trực tuyến chưa đáp ứng yêu cầu. Vấn đề bảo mật thông tin chưa được quan tâm đúng mức.

### **III. Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2024**

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh đã đưa ra 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp khá đầy đủ, toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có các giải pháp cụ thể của lĩnh vực văn hóa - xã hội. Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm thêm một số nội dung:

1. Kịp thời triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về xây dựng, phát triển văn hoá và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới. Huy động, tranh thủ mọi nguồn lực để bảo tồn và phát huy, khai thác giá trị văn hóa các di sản được UNESCO ghi danh, nhất là không gian văn hóa Nguyễn Du - Truyện Kiều; tiếp

<sup>5</sup> Số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng là 523 với 4.960 lao động; số lao động đạt tuyển dụng là 1.248 lao động.

<sup>6</sup> Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Gia Thành (sinh năm 1993, trú tại thôn Tùng Lâm, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà) là nhà báo thuộc Tạp chí Bầu trời rộng mở; Đặng Hải Nam (sinh năm 1981, trú khối phố 2, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh) là phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp về tội Cường đoạt tài sản.

tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách phát triển văn hóa và chống xuống cấp di tích<sup>7</sup>; ban hành hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ áp dụng tại di tích theo quy định. Khởi công xây dựng Bảo tàng tỉnh; đầu tư nâng cấp, sửa chữa Nhà hát Nghệ thuật truyền thống, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục, thể thao tỉnh. Tập trung phát triển thể thao thành tích cao. Tiếp tục đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép khai thác, phát huy tiềm năng phát triển du lịch tại Hồ Kẻ Gỗ, Ngàn Trươi...

2. Hoàn thiện “Đề án sắp xếp hệ thống trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 và những năm tiếp theo”. Đề ra các giải pháp hữu hiệu phát triển hệ thống trường mầm non, phổ thông ngoài công lập trên địa bàn các huyện, thị xã; kịp thời cung ứng thiết bị dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm đáp ứng việc đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục. Việc phân luồng học sinh trung học phổ thông hàng năm cần rà soát, có giải pháp căn cơ nhằm đảm bảo tỷ lệ trên cơ sở thực tiễn và phù hợp quy định.

3. Tăng cường công tác chỉ đạo tuyên; triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động y tế, tăng cường kết nối giữa y tế cơ sở và tuyến huyện, tỉnh trong tư vấn, khám chữa bệnh từ xa. Thực hiện đấu thầu thuốc, mua sắm vật tư y tế, máy móc trang thiết bị tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân. Chỉ đạo rà soát việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Y tế để giao mức tự chủ sát đúng, phù hợp. Quan tâm tháo gỡ một số khó khăn về công nợ, chế độ viên chức, người lao động sau sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập ngành Y tế.

4. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ giáo viên văn hóa hợp lý cho các trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở đào tạo nghề nhằm đảm bảo điều kiện phân luồng học sinh; chỉ đạo xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, làm căn cứ để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên triển khai thực hiện. Làm tốt công tác liên kết đào tạo và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, xuất khẩu lao động; chú trọng chất lượng đào tạo nghề.

Quan tâm, thăm hỏi, động viên và kịp thời cấp phát quà tri ân người có công với cách mạng; triển khai hiệu quả các hoạt động “đỡ đầu” trẻ mồ côi trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa. Nghiên cứu, có giải pháp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho cán bộ thu nhập thấp, con em có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

<sup>7</sup> Năm 2023 phần kinh phí chống xuống cấp chưa được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 98/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách phát triển văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

5. Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh; quan tâm đầu tư hạ tầng số. Đề ra các giải pháp đảm bảo an ninh mạng và bảo mật thông tin cho người dân khi tham gia thực hiện chuyển đổi số, các giao dịch trên không gian mạng. Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin định hướng dư luận. Kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về báo chí, mạng xã hội.

Trên đây là kết quả thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 (lĩnh vực văn hóa - xã hội), trình Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và quyết định./.

***Nơi nhận:***

- TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khoá XVIII;
- Lãnh đạo Văn phòng; các phòng thuộc VP Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, HĐ.

**TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI**  
**KT. TRƯỞNG BAN**  
**PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Thái Văn Sinh**